



VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Văn Phòng Trung Ương

2530 Berryessa Rd. #234, San Jose CA 95132, USA • (408) 347-8830 • lienlac@Viettan.org

Thông Cáo Báo Chí Số 11

Chính giới quốc tế tiếp tục phản đối CSVN về việc giam giữ các nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động

Trong tuần qua, 20 dân biểu thuộc Quốc Hội Na Uy đồng loạt lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Hà Nội trong một bức thư chung gửi Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Minh Triết. Các vị này nhấn mạnh rằng: « *Na Uy là một quốc gia tận hiến cho nỗ lực thúc đẩy dân chủ và bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới. Trên căn bản đó, chúng tôi vô cùng quan tâm đến trường hợp của tiến sĩ Quân, ông Khunmi, ông Vũ, và ông Trung. Họ bị bắt đã hơn 2 tháng qua và nay tiếp tục bị giam giữ mà không có cáo trạng chính thức hay xét xử công bằng; điều này chứng tỏ Chính Phủ Việt Nam đã thất bại, không cải đổi được quá khứ [vi phạm] nhân quyền của họ.* »

Bức thư này tiếp nối sự lên tiếng của hai vị Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Dianne Feinstein và Barbara Boxer, thư của 55 dân biểu tiểu bang California, và nhiều tổ chức nhân quyền tại Âu Châu và Hoa Kỳ trong làn sóng bất bình của dư luận và chính giới quốc tế trước tình trạng vô luật pháp và cách đối xử của nhà cầm quyền Hà Nội đối với những nhà dân chủ đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam.

Vào ngày 17 tháng 11, năm 2007 công an CSVN đã bắt giữ các đảng viên Việt Tân gồm có Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Thanh Vân tức phóng viên Thanh Thảo, và ông Trương Văn Ba, cùng với các cộng tác viên gồm có ông Somsak Khunmi, ông Nguyễn Thế Vũ, ông Nguyễn Viết Trung trong lúc đang chuẩn bị phổ biến các tài liệu của đảng Việt Tân nhằm quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động. Sau gần 1 tháng giam giữ, nhà cầm quyền CSVN đã buộc phải trả tự do cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Trương Văn Ba dưới áp lực của công luận thế giới, nhưng vẫn tiếp tục giam giữ các nhân sự còn lại cho đến nay đã gần 3 tháng.

Trong thời gian đó, đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ chỉ được thăm Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hai lần trong khung cảnh ngột ngạt, không được tự do trao đổi. Gia đình ông không được thăm nuôi, và các liên lạc qua thư từ đều bị giới hạn hay ngăn cấm. Trong khi đó, ông Somsak Khunmi không được phép gia đình thăm nuôi. Còn các ông Nguyễn Thế Vũ và ông Nguyễn Viết Trung được gặp gia đình một lần duy nhất, đúng 15 phút, vào ngày 1 tháng 2 năm 2008.

Các trường hợp vừa nêu trên và gần đây nhất là trường hợp của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy mới được trả tự do qua một phiên tòa kín vội vã sau hơn 9 tháng giam giữ cho thấy chế độ CSVN không chỉ xem thường hệ thống pháp luật mà còn sử dụng hệ thống này để che đậy những vi phạm nhân quyền của họ.

Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục tranh đấu cho tiến trình dân chủ hóa đất nước bằng những biện pháp ôn hòa, bất bạo động ngay tại Việt Nam; Cùng lúc vận động công luận thế giới ủng hộ những nỗ lực tranh đấu cho dân chủ của dân tộc Việt Nam và đòi buộc nhà cầm quyền CSVN phải thực thi các giao ước về nhân quyền và hệ thống pháp luật mà họ đã ký kết.

Đảng Việt Tân xin trân trọng tri ân tất cả những hỗ trợ của đồng bào, tổ chức, đoàn thể người Việt, các cơ quan truyền thông Việt Nam và ngoại quốc, các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính giới của nhiều quốc gia đã lên tiếng áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ trong thời gian vừa qua.

Ngày 13 tháng 2 năm 2008

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tử Duy: +1 (202) 470 1678 * Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892

**Đội Đầu Bất Bạo Động để tháo gỡ độc tài - Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ -
Vận Động Toàn Dân để canh tân đất nước**